



# Xin

Đoàn Văn Hương 2020

Handwritten musical score for the song "Xin" in 2/4 time. The score consists of seven staves of music with Vietnamese lyrics written below the notes. The lyrics are:

Khi loài người cúi đầu cũng xin có chung niềm tin  
 Xin nơi tình yêu Nguyễn thủ thành cũng có Việt  
 qua Xin không cần nỗi sợ từng giây tiên quan tài chi  
 Xin cho ngày mai ánh sáng sẽ chiếu mãi đến  
 Cũng xin ơn trên cũng xin ơn trên xin mai người sám hối ăn năn  
 đường phố vắng lặng cũng xin Xin với giọt nước  
 mắt Xin tại đây thú tha Xin hận thù chóng qua Xin  
 tình yêu chan hòa và xin thế giới bình yên  
 Xin cho đêc ước nguyện đường phố có đông người qua  
 Xin cho tôi một lời người hỏi yêu nhau nhiều  
 hơn Xin cho niềm hy vọng rồi nỗi đau không còn lâu  
 Xin cho toàn nhân loại từ đây không quá lời  
 lần Xin cho toàn nhân loại từ đây sống trong yên bình.



# XIN

Đoàn Vi Hương  
4/10/2020

3  
Khi loài người cúi đầu cùng xin có một niềm tin. Tin nơi tình yêu Người, thử

7  
3 3 3  
thách cũng sẽ vượt qua. Xin không còn nỗi sợ từng giây tiến quan tài đi. Xin cho ngày mai, ánh

15  
3 3 3 3 3  
sáng sẽ chiếu màn đen. Cùng xin ơn trên, cùng xin ơn trên, xin mọi người sám hối ăn năn, đường

22  
3 3 3 3  
phố vắng lặng cùng xin. Xin với giọt nước mắt. Xin tội được thứ tha. Xin hận thù chóng qua. Xin

30  
3 3  
tình yêu chan hòa và xin thế giới bình yên. Xin cho được ước nguyện đường

37  
3 3 3 3  
phố có đông người qua. Xin cho tôi một lời người hỏi yêu nhau nhiều hơn. Xin cho niềm hy

44  
3 3  
vọng, rồi nỗi đau không còn lâu. Xin cho toàn nhân loại từ đây không quá... lỗi lầm.  
Xin cho toàn nhân loại từ đây sống trong....yên bình.

# Sheet Xin, file .PDF

"1. Khi loài người cúi đầu cùng xin có một niềm tin"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Xin của tác giả Đoàn Vi Hương đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Xin
- Tác giả: Đoàn Vi Hương
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/6647-xin>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)